

## อัปเดตข่าวเด็ด

เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้อ่าน ได้หยุดพักผ่อนกันเต็มอิ่มไหมคะกับช่วงเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่และวัน Australia Day ที่ผ่านมา สำหรับตัวผู้เขียนเองนั้น แอบไปเปลี่ยนบรรยากาศหนีความร้อนจาก Sydney ไปร้อนมากขึ้นที่ Perth เพราะอุณหภูมิของที่นี่นั้นแตะ 38 องศา นอนอบแดดจนเกรียมเป็นบาร์บีคิวอยู่เป็นสัปดาห์ ร้อนรุ่มจนทนไม่ไหวเลยโดดขึ้นเครื่องบิน TG จาก Perth ไปโผล่ที่กรุงเทพฯ อยู่ต่ออีกครึ่งเดือน แสบไปสุดๆ ค่ะ

เมืองไทยช่วงปีใหม่ที่ผ่านไปมา บรรยากาศโดยรวมคึกคัก สนุกสนานเป็นปกติดี ไม่มีสถานการณ์ทางการเมืองให้ลุ้นหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัยใดๆ ส่วนการนัดหมายชุมนุมของกลุ่มคนก๊วน โดยใส่เสื้อเชียร์สีใดสีหนึ่งมาร่วมชุมนุมก็จะมีบ้าง แต่ไม่ได้ก่อความเดือดร้อน รำคาญใจให้ใคร นอกจากนั้นก็ยังมีชาวไทย 7 คนที่ถูกทหารเขมรจับในเขตชายแดนไทย-เขมร ในข้อหาบุกรุกและทำจารกรรม ดูแล้วเป็นเรื่องการเมืองชัดๆ หาเรื่องกันเห็นๆ เอาเป็นว่าไม่ขอวิจารณ์ก็แล้วกันค่ะ รอดูกันต่อไปค่ะ

ส่วนข่าวที่ดูแล้วถึงกับอึ้ง ทั้ง หวาดเสียว และอดเป็นห่วงเยาวชนไทยอนาคตของชาติไม่ได้ อดคิดไม่ได้ว่า ระบบการศึกษาและข้อมูลเรื่องสุขภาพอนามัยดูจะเข้าไปไม่ทั่วถึงโรงเรียนตามเขตชนบทและถิ่นทุรกันดาร ขาวนี่เด็ดมากค่ะ ทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาประกาศเตือน เยาวชนไทยวัยรุ่นทั้งหลาย มิให้นำถุงพลาสติกก๊อบแก๊บมาใช้ผิดประเภทเป็นอันตราย เพราะจะเป็นอันตรายทั้งกับตัวผู้ซื้อและผู้ถูกใช้ นอกจากนี้จะมีผลเรื่องความไม่สะอาด ผิดหลักอนามัยแล้ว ภูวก๊อบแก๊บอาจทำให้ผู้ร่วมใช้ตั้งครรภก็ได้ อ้าว ! งงกันละสิ ถุงพลาสติกก๊อบแก๊บทำให้ติดโรคและตั้งครรภก็ได้ ทางกระทรวงออกมาเตือนว่า อย่าใช้ถุงก๊อบแก๊บแทนถุงยางอนามัยค่ะ เนื่องจากว่าในขณะนี้ วัยรุ่นในถิ่นทุรกันดารบางพื้นที่ ได้สังเกตเห็นว่าถุงยางหรือถุงก๊อบแก๊บก็เหมือนกัน ตามคอนเซ็ปของคำว่าถุงก๊อบแก๊บที่ใช้ใส่ของได้เหมือนกัน แถมปรับขนาดได้อีก แบบว่า Free Size ค่ะ คาดเดาว่าน่าจะใช้ประกอบกับหนังสือที่รัดปากถุงละมั้ง ดูขาวนี่แล้วเกิดความสงสัยว่า ที่เมืองไทยในบางพื้นที่นั้นขาดแคลนถุงยางอนามัยกันขนาดนั้นเชียวนะ หรือเป็นเพราะว่าราคาแพงจนวัยรุ่นซื้อไม่ไหว หรืออาจจะเพราะเหตุผลอื่นๆ ที่ทางการยังไม่ออก แต่ขณะนี้ ถุงก๊อบแก๊บจากร้านสะดวกซื้อได้กลายเป็นอุปกรณ์คุมกำเนิดที่ฮิตติดเทรนด์วัยรุ่นไทยที่อ๊อบไทยเข้าไปแล้ว จนเดือดร้อนถึงกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาประกาศเตือนให้หยุดใช้ถุงยางชนิดนี้เพราะถุงพลาสติกมีสารปนเปื้อนต่างๆ และอาจเกิดอันตรายได้ หากใช้แล้วหลุดติดค้างอยู่กับอีกฝ่าย (ตามข่าวเขาว่าอย่างนั้นจริงๆ ไม่ได้มาที่เองนะ) และยิ่งไปกว่านั้น ยังมีค่าเตือนออกมาเพิ่มเติม สำหรับวัยรุ่นบางกลุ่มที่ไม่นิยมถุงก๊อบแก๊บ เพราะขาดอนามัย ไร้สนิม กลุ่มนี้สมัครใจใช้ถุงยางอนามัยของจริง แต่เนื่องด้วยมีงบจำกัดในการซื้ออุปกรณ์สันทนการและยึดถือนโยบายประหยัดเป็นที่ตั้ง ก็เลยนำอุปกรณ์ที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ค่ะ อิงระบบรีไซเคิล ก็ที่กล่องภาชนะ Take away ยังนำมาล้างแล้วล้างให้แห้งแล้วนำมาใช้ใหม่กันได้ วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เลยคิดเหมารวมเอาว่า น่าจะเป็นทฤษฎีเดียวกันค่ะ (แหะ! คิดได้ใจอะ) เอาเป็นว่า ถือว่ามีทัศนคติที่ดีในด้านการประหยัดค่ะ แต่บางสิ่งบางอย่างใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปเพื่อจะปลอดภัยกว่าค่ะ อันนี้ทางราชการเป็นคนออกมาประกาศเตือนนะค่ะ ซึ่งทางผู้เขียนคิดว่า ใครๆ ก็คงจะเห็นด้วยกับคำเตือนนั้นนะค่ะ หากท่านผู้อ่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวเด็กไทยมีความคิดสร้างสรรค์แบบเสี่ยๆ ก็ลองหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตดูนะค่ะ ประมาณต้นเดือนมกราคม 2554 นี้เองค่ะ

โห เขียนนอกเรื่องจนหมดเนื้อที่เลยครวนี้ ก็แบบว่าทำตามคำสั่งของท่าน บ.ก.อะค่ะ แกบอกว่าจะไม่จำเป็นต้องเขียนแต่เรื่องวีชาน่าเบื่ออย่างเดียวก็น่าพอปล่อยให้เจ้าอื่นเขาเขียนบ้าง คือแกล้งอยากให้ผู้เขียนนำเสนอเรื่องจีปาละสัพเพเหระ

Joy Stellar, J.P 184680

Migration Agent

Registration No. 0103611

หากมีคำถามเรื่องวีซ่า Stellar มีคำตอบ

E-mail: visa@stellaraustralia.com



แต่สอดแทรกวิชาการ (โห ยากนะเนี่ย) ชื่อคอลัมน์ VR Corner ซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นมุมอะไร บางทีอาจจะเป็นมุมวีซ่า บางฉบับอาจเป็นมุมการศึกษา บางฉบับอาจเป็นการบ้านการเมือง หรือบางโอกาสอาจจะเป็นมุมเรื่องเปื้อย เม้าทีไปเรื่อย หรือตอบปัญหาสารพัด แล้วแต่สถานการณ์และเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันแต่อย่างว่าละคะ คนทำอาชีพหลักเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าและแนะแนวทางการศึกษาอย่างผู้เขียนตั้งแต่เรียนจบในออสเตรเลียจนปัจจุบันลูกคนโตกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ก็ยังคร่ำหวอดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย วีซ่าและการแนะแนวทางการศึกษาอยู่ ก็ยอมอดไม่ได้ที่จะแวะเข้ามาเขียนเรื่องนี้อีกแหละ นิดนึงก็ยังดี อยากจะอัปเดตสถานการณ์เรื่องวีซ่านักเรียน จากประเทศไทยสักหน่อย ก่อนจบในฉบับนี้คาดว่าท่านผู้อ่านส่วนใหญ่ก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างว่าเดี๋ยวนี วีซ่านักเรียนจากประเทศไทยนั้นขอยากเย็นเหลือหลายกว่าจะผ่านมาได้ จะว่าไปก็จริงค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะยากไปซะทั้งหมด วีซ่านักเรียนแบ่งเป็นตั้งหลายประเภท หลายระดับ อย่างภาษาทางอิมเมจเรียกว่า Assessment Level นะคะ พวก Assessment Level 1 จากประเทศไทย คือนักเรียนที่ขอวีซ่ามาเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยหรือมาต่อ High School ค่ะ พวกนี้เป็นนักเรียนเกรดดีที่ทางประเทศนี้อ้าแขนต้อนรับเป็นอย่างดี เพราะค่าเล่าเรียนแพงและเป็นกลุ่มเด็กที่ไม่ได้เน้นมาทำงาน ขอยืนยันว่าทำวีซ่าได้ง่ายมาก แบบว่า หลับตากดข้อมูลออนไลน์ 2-3 ที เป่าหน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงเดียว ไม่เกิน 3 วัน ได้วีซ่าทันทีกันทุกราย แต่เท่าที่ทำมาส่วนใหญ่ภายใน 48 ชั่วโมง วีซ่าก็ได้แล้วค่ะ สำหรับนักเรียนระดับอื่นๆ ความแตกต่างอย่างสุดขั้วมีให้เห็นอย่างชัดๆ หากยื่นขอวีซ่านักเรียนในระดับ Diploma หรือ อาชีวศึกษา หรือมาเรียนภาษาอย่างเดียวที่ยื่นจากประเทศไทยในขณะนี้ ส่วนใหญ่จะโดนสัมภาษณ์แบบหมดเปลือกหมดพุง ดีไม่ดี โทไปสัมภาษณ์คนเป็น Sponsor เรื่องเงินอีกต่างหาก โดนกันหมด หากตอบไม่เข้าท่าเข้าทาง ก็เตรียมตัวโดนปฏิเสธได้เลยค่ะ เดี๋ยวนีประเภท ขอมารเรียน Dip 2 ปี Package กับภาษาราคาถูกๆ ยากได้วีซ่ายาวๆ 2-3ปีนั้น ประเภทนี้ ขอบอกว่า มายากมากค่ะ ทางสถานทูตบอกว่า เด็กที่สมัครเรียน Pattern แบบนี้ ดูก็รู้ว่าจะมาทำงานโดยใช้วีซ่านักเรียนบังหน้า โห.. รุ้จริงแฮะ

ในมุมมองของอิม หากคนที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว ก็ควรจะมาต่อปริญญาโท ไม่ใช่ดั้นด้นเกรดตัวเองลงไปเรียนแค่ Diploma ซึ่งเทียบเท่าแค่ปวส.หรือปวช. อย่างกระนั้นเลย หากน้องๆอยากจะมาเรียนต่อในออสเตรเลียจริงๆ ก็ควรจะเลือกหลักสูตรที่พัฒนาความรู้ความสามารถของเราจริงๆ ศึกษากว่า มีประโยชน์กว่ากันเยอะ แถมได้วีซ่าข้างยาวอีกต่างหากค่ะ

ขอทำนายไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ ตลาดแรงงานนักเรียนที่ขอบมาทำงานร้านอาหารไทยกันนั้น อาจมีการขาดแคลน หากพนักงานยกขึ้นทุกที่ ส่วนที่ทำอยู่ก็อาจจะต้องกลับ เพราะอาจจะต่อวีซ่าแบบเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า Dip 2 ปี + Dip 2 ปี แบบซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ นั้น อาจจะทำได้อีกต่อไป เอาเป็นว่านอกจากเขียนเตือนนักเรียนแล้วก็ถือโอกาสอัปเดตข่าวกับท่านเจ้าของร้านไทยทั้งหลายเอาไว้ด้วยในเวลาเดียวกันนะคะ ว่าปีนี้หมอดูถูกแล้วทำนายว่า ร้านของท่านโดยเฉพาะร้านไทยที่อยู่ในเมืองทั้งหลาย จะขายดิบขายดี ที่ได้อยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้น ส่วนที่ขายดีบ้าง แสบบ้างก็จะดีขึ้นในปีนี้ แต่สิ่งที่จะทำให้ท่านปวดหัวก็คือ เรื่องหาพนักงานค่าแรงถูกๆ ราคาไทยๆ ไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว เพราะวีซ่าไม่ผ่านอย่าลืมนะคะ คดีประจำใจนายจ้างในปัจจุบัน “พนักงานไทยมีน้อย โปรดใช้สอยอย่างประหยัด” พบกันฉบับหน้าจะนะ

ที่จอย Stellar